

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 327/UBND-VHTT

Tràng Định, ngày 19 tháng 01 năm 2024

V/v tăng cường công tác quản lý,
tổ chức các hoạt động văn hóa,
thể thao, du lịch và Lễ hội mừng
Xuân Giáp Thìn năm 2024

Kính gửi: - Các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 51/UBND-KGVX ngày 10/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. UBND huyện Tràng Định đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện

Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Triển khai các phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp tài sản, bảo đảm giữ gìn tuyệt đối an toàn cho các di tích. Có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực theo dõi, quản lý; chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm Nhân dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

1.1. Về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Tham mưu tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo trong dịp Tết

Nguyên đán đảm bảo vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán của từng địa phương.

Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke, Internet trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong quản lý hoạt động kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, chú trọng các nhiệm vụ mới được phân cấp, ủy quyền như: Chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; giám sát, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những sai phạm, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Chủ động, phát huy các biện pháp hiệu quả trong đấu tranh phản bác các luận điệu, thông tin xấu của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp Nhân dân, tẩy chay, ngăn chặn việc sử dụng, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại.

1.2. Về công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Tham mưu, thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm bảo vệ môi trường.

Tham mưu, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội: Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội; đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí.

1.3. Về du lịch

Tham mưu cho UBND huyện, chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch, các điểm du lịch, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, tăng giá, ép giá, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch.

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Chủ động tham mưu tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, tạo nhiều sân chơi bổ ích tại các khu vui chơi, giải trí, các

trung tâm sinh hoạt cộng đồng phục vụ Nhân dân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Xây dựng kế hoạch tổ chức cho các đơn vị nghệ thuật, đội chiếu bóng lưu động, đội tuyên truyền lưu động đi biểu diễn phục vụ Nhân dân, bộ đội, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nơi biên giới.

Tăng cường các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, gắn với yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan... Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai và tổ chức các hoạt động TDTT mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Nội dung tổ chức tập trung vào những hoạt động thi đấu thể thao quần chúng, các trò chơi vận động dân gian và các môn thể thao truyền thống phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương.

Tham mưu, trình UBND huyện ban hành kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và tháng hoạt động TDTT cho mọi người năm 2024; hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động TDTT trên tất cả các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và tháng hoạt động TDTT cho mọi người trong tháng 3 năm 2024.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai các phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp tài sản, bảo đảm giữ gìn tuyệt đối an toàn cho các di tích. Có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp quản lý.

Chỉ đạo xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn sông nước đối với hoạt động lễ hội, thể thao, du lịch trên địa bàn quản lý. Đảm bảo hoạt động lễ hội được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

5. Tổ chức thực hiện

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Các phòng, ban chuyên môn trực thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo nhanh kết quả tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn gửi UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin); **Lần 1** trước ngày **10/02/2024** (mùng 01 Tết); **Lần 2** trước ngày **12/02/2024** (mùng 03 Tết).

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các phòng, ban chuyên môn huyện;
- Chánh, các Phó CVP HĐND và UBND huyện;
- Trang TTĐT huyện (đăng tải);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Quang Khải